

จิกยท.แก้'แปรรูปยาง'ไม่คุ้ม รับซื้อมากกว่า150กก./ราย

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ปัญหาที่พบจากการดำเนินการรับซื้อยางพาราตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 1 แสนตัน ในราคาน้ำตลาดตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมาได้น้อยคือ สถาบันเกษตรกรที่เป็นจุดรับซื้อและแปรรูปยางจากน้ำยางสดเป็นยางแผ่นรมควัน มองว่าค่าใช้จ่ายไม่คุ้มค่าง เช่น ค่าดำเนินการร้อยละ 1 ของมูลค่ายาง ซึ่งจะต้องจัดการน้ำยางสดในปริมาณ 3 ตันเศษ จึงจะได้เนื้อยางแห้ง 1 ตัน แต่ได้รับค่าดำเนินการเพียง 420 บาท ส่วนค่าจ้างแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นรมควันกำหนดไว้ที่ 4.60 บาท/กก. ขณะที่ต้นทุนจริงอยู่ที่ประมาณ 5.30 บาท/กก. ซึ่ง กยท.ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะเพิ่มค่าบริหารจัดการและค่าจ้างดำเนินการ เช่น ค่าจ้างแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นรมควัน ควรเพิ่มจาก 4.60 บาท/กก. เป็น 5.00 บาท/กก. ส่วนปัญหาอื่น ๆ กยท.จะเร่งประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาหรือร่วมกัน และเร่งเปิดจุดรับซื้อยางเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปลูก ทั้งสร้างความเข้าใจในเรื่องคุณภาพหลักเกณฑ์รับซื้อ

ส่วนความคืบหน้าการรับซื้อยางพาราจากโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 1 แสนตัน ในราคาน้ำตลาดยังติดขัดในหลายประการ ส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐรับซื้อแล้วจ่ายเงินสดทันทีในเรื่องนี้

รัฐก็พยายามร่นเวลาให้เป็นการจ่ายวันต่อวัน ซึ่งอาจเกรงว่าจะเกิดปัญหา เพราะตามกระบวนการต้องผ่านช่องทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งขณะนี้ตัวเลขล่าสุดจากจุดรับซื้อรวมทั้งประเทศมีการรับซื้อ 1,000 ตัน

“ปัญหาที่พบคือ จุดรับซื้อยังไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นช่วงใกล้ฤดูกาลปิดกีด ประกอบกับเกษตรกรกังวลเรื่องคุณภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังติดขัดการจ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส.ที่ต้องใช้เวลา ทำให้เกษตรกรไม่มั่นใจในการรับซื้อมากเท่าที่ควร”

อย่างไรก็ดีโครงการดังกล่าวจะมีไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางฯ ไร่ละ 1,500 บาท บางครัวเรือนยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งจากข้อมูลตัวเลขในพื้นที่จังหวัดตรังมีเกษตรกรรายย่อยที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ถึง 5 หมื่นราย แต่ขณะนี้ก็มีเพียง 2 หมื่นรายที่เข้าร่วม แต่รัฐได้ทำการจ่ายเงินให้แล้ว 7 พันรายเท่านั้น จึงมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเร่งทำความเข้าใจ ขอให้เกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการนี้ โดยลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้น ไม่ใช่กรมส่งเสริมการเกษตร

ทางด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเดินทางไปตรวจสอบการรับซื้อยางของ กยท.จากเกษตรกรที่ จ.ตรัง กล่าวถึงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในการ

ทำอาชีพเสริมในสวนยางว่า เกษตรกรจะสามารถกู้เงินได้ต่อรายถึง 1 แสนบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 เพื่อนำไปส่งเสริมรายได้จากอาชีพเสริม เช่น การทำเกษตรแบบผสมผสาน เชื่อว่าโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“จุดประสงค์หลักในการลงพื้นที่ครั้งนี้คือการสร้างความเข้าใจหลายประการ สำคัญที่สุดคือ ต้องการให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เสริมนอกจากการทำสวนยาง ด้วยการมองหาอาชีพอื่น ๆ ควบคู่ ไม่อยากให้เกษตรกรพึ่งราคายางเพียงอย่างเดียว เพราะเป็นที่ทราบดีว่า ราคาตลาดผันผวน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างชะลอตัว หากจะมองในระยะยาวในแง่ของการส่งเสริมอาชีพน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนกว่า”

ระหว่างลงพื้นที่ได้มีการกล่าวถึง ปัญหาในโครงการรับซื้อยาง 1.เกษตรกรต้องการเพิ่มโควตารับซื้อ 150 กก.ต่อครัวเรือน ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้ กยท.เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ 2.เกษตรกรที่นำยางมาขายต้องการเงินสด โดยนายบรรจง จินหมั่น ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองเกล้า จำกัด แนะนำว่า ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เบิกเงินสดออกมาสำรองจ่ายให้เกษตรกรที่ขายยางก่อน ซึ่งเรื่องนี้ พล.อ.ฉัตรชัย เห็นด้วยและจะนำไปพิจารณากับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกรอบ

รมต.เกษตรเยี่ยมชมกระบวนการรับซื้อยางพารา

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะเดินทางลงพื้นที่ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เพื่อติดตามการรับซื้อยาง โครงการส่งเสริมการใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ โดยเยี่ยมชมกระบวนการรับซื้อยางตามโครงการฯ ณ จุดรับซื้อยางสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองกล้าจำกัด ตั้งแต่การลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ การชั่งน้ำหนักยาง และการหาค่าDRC จนถึงกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน

และพบปะ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการอัดก้อนยางแผ่นรมควันเป็นยางลูกขุน ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP



สำหรับจังหวัดตรังมีจำนวนเกษตรกรที่ปลูกยางทั้งหมด 66,938 ราย รวมเนื้อที่ 1,550,154 ไร่ โดยมีเนื้อที่เปิดกรีด 1,821,658 ไร่ ปริมาณผลผลิตทั้งหมด 303,981 ตัน สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีจุดรับซื้อยางในโครงการฯ จำนวน 36 จุด กระจายครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัดตรัง ขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 59) มีปริมาณยางที่รับซื้อทั้งหมด 81,988.17 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 3,478,279.14 บาท แบ่ง

เป็นยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 จำนวน 11,592 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 14.14 และน้ำยางสด (DRC) จำนวน 70,396.17 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 85.86

“ที่ปลื้มใจอย่างมาก คือ การไปเยี่ยมชมสวนนายจาดูรงค์ คิวงนุ้ย Young Smart Famer อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดตรังที่ทำการเกษตรผสมผสานสร้างรายได้เสริมจากสวนยาง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าว.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อติดตามความคืบหน้าการรับซื้อ ยางพาราจากโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 1 แสนตัน 5 ก.พ. 2559

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงตรวจพื้นที่จุดรับซื้อยางสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จำกัด อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เพื่อติดตามความคืบหน้าการรับซื้อยางพาราจากโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 1 แสนตันในราคาร้านตลาดที่กิโลกรัมละ 45 บาท จากเกษตรกรจำนวน 150 กิโลกรัมต่อราย ว่าจากการลงพื้นที่มีโอกาสพบปะพูดคุยกับเกษตรกรโดยตรง พบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐจ่ายเงินสดในการขายทันที ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ไม่สามารถทำได้ เพราะตามกระบวนการต้องจ่ายผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ที่ใช้เวลาเพียง 1 วัน ขณะที่ล่าสุดมีเกษตรกรนำยางมาขายในโครงการแล้วประมาณ 1,000 ตัน โดยโครงการดังกล่าวจะมีไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ขณะเดียวกันจากการลงพื้นที่ยังพบว่ายังมีเกษตรกรบางส่วนไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐในโครงการไร่ละ 1,500 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจากข้อมูลในพื้นที่จังหวัดตรังมีเกษตรกรรายย่อยที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ถึง 5 หมื่นราย แต่ขณะนี้ มีเพียง 2 หมื่นรายที่เข้าร่วม และรัฐได้จ่ายเงินให้แล้ว 7 พันรายเท่านั้น โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมขอให้เกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยการลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เพื่อให้สามารถรับความช่วยเหลือจากรัฐต่อไป

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวทำความเข้าใจต่อเกษตรกรที่เดินทางมาพบปะพูดคุยอย่างเป็นทางการเป็นกันเองในวันนี้ ว่าสำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มอาชีพเสริมในสวนยางนั้น เกษตรกรจะสามารถกู้เงินได้ต่อรายถึง 1 แสนบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 เพื่อนำไปทำอาชีพเสริม เช่น การทำเกษตรกรรมผสมผสาน ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาราคายางเพียงอย่างเดียว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปัทมา สุทธิประทีป /สวท. ผู้เรียบเรียง : ชนิตา ศรีปัญญาแหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ เปิดรับซื้อยางพาราตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ อีกครั้ง เผยที่ผ่านมามีเกษตรกรนำยางมาขายร่วมโครงการแล้วรวม 13 ต้นเศษ 9 ก.พ. 2559



วันนี้ (9 ก.พ.59) นายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราด ปฏิบัติงานในกิจการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดได้ร่วมดำเนินการกับกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ รับซื้อยางพารา ทั้งยางแผ่นดิบ น้ำยางสด และยางก้อนถ้วย จากเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ มาตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฏว่ามีเกษตรกรนำยางพารามาขายคนละไม่เกิน 150 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 13,528.36 กิโลกรัม แบ่งเป็นยางแผ่นดิบ 1,219.50 กิโลกรัม น้ำยางสด 6,676.89 กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย 5,631.97 กิโลกรัม

อย่างไรก็ตาม จะได้ร่วมกับสหกรณ์ตราดยางพารา ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลแสนสุข อำเภอเขาสมิง จะดำเนินการเปิดรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อีกครั้งในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจะเปิดรับซื้อยางก้อนถ้วย และยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 จากเกษตรกร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ทราบ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร ผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

กยท.ตราด รับซื้อยางพาราวันนี้ได้ยอดกว่า 2,000 กิโลกรัม 3 ก.พ. 2559

กยท.จังหวัดตราด เปิดจุดรับซื้อยาง **ที่สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด** จำกัด หมู่ 9 ตำบล ประณีต อำเภอเขาสมิง ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 มีเกษตรกรมาขายทั้งสิ้น 5 ราย ประเภทยางน้ำยาง สด จำนวน 2,144 กิโลกรัม คิดเป็นเนื้อยางแห้งทั้งสิ้น 686.84 กิโลกรัม ส่วนจุดรับซื้อยาง กลุ่มชาวสวนยาง สกย.สัจจะพัฒนายางบ้านเขาหมาก หมู่ 10 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 มีเกษตรกรมาขายยางทั้งสิ้น 16 ราย แบ่งเป็นยางแผ่นดิบชั้น 3 จำนวน 8 ราย เนื้อยางแห้ง 1,170 กิโลกรัม และน้ำยางสด จำนวน 8 ราย เนื้อยางแห้ง 457.39 กิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สนธยา จงพັນธนมิตร ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันทาแก้วแหล่งที่มา : สวท.ตราด

กยท.รับซื้อยางจากเกษตรกรแล้ว 766 ตัน จากเกษตรกร 7,000 กว่าราย เป็นเงินกว่า 29 ล้านบาท
3 ก.พ. 2559

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผย การยางแห่งประเทศไทย รับซื้อยางจากเกษตรกรแล้ว 766 ตัน จาก
เกษตรกร 7,000 กว่าราย รวมเป็นเงินกว่า 29 ล้านบาท พร้อมปรับแผนให้ ธกส.โอนเงินภายในวันถัดไป

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าการรับซื้อ
ยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เปิดจุดรับซื้อยางจากเกษตรกรรายย่อย
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 จนถึงขณะนี้ มีปริมาณยางที่รับซื้อ 766 ตัน จากเกษตรกรชาวสวนยาง 7,843
ราย คิดเป็นเงินที่จ่ายให้แก่เกษตรกรประมาณ 29 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนัก เนื่องจากราคา
ใกล้เคียงราคาตลาด สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย รวมถึงการจ่ายเงินที่ต้องโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งล่าสุดได้ให้ ธ.ก.ส.โอนเงินให้เกษตรกรเร็วขึ้นจากเดิม 2 วัน เป็น
ภายใน 1 วัน หลังจากซื้อ-ขายทันที

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า จากการรายงานในพื้นที่และการสำรวจความ
พึงพอใจ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 85 พอใจต่อมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล จากนี้จะเร่ง
แก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการโครงการ เช่น การเพิ่มจุดรับซื้อยาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
เกษตรกร รวมถึงการหาหรือแนวทางและมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาวด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขัน ผู้เรียบเรียง : คณิต จินดาวรรณ / สวท. คณิต จินดาวรรณ / สวท.แหล่งที่มา :
Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จ.ชัยภูมิ มอบเงินชดเชยโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยางรายครัวเรือน 3 ก.พ. 2559
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง บรรเทาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรชาวสวนยางผู้ได้รับผลกระทบด้านการครองชีพ

วันนี้ (3 ก.พ.59) ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหน่วยห้วยชัน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายชูศักดิ์ ตริสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานมอบเงินชดเชยโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง อำเภอเมืองชัยภูมิ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางผู้ได้รับผลกระทบด้านการครองชีพ อันเนื่องมาจากปริมาณผลผลิตมากเกินความต้องการของตลาด และการผลิตมีต้นทุนสูงกว่าราคาขาย จึงต้องดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยอำเภอเมืองชัยภูมิได้ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2559 มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนรับสิทธิ์ทั้งสิ้น จำนวน 117 ราย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

ตรวจสอบข้อมูลผ่าน 92 ราย พื้นที่ 1,504 ไร่

นายชูศักดิ์ ตริสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ในการมอบเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางจากภาวะราคายางตกต่ำ และช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง โครงการนี้มาเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ์ ประกอบด้วยเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าและคนกรีดยางในสัดส่วนร้อยละ 60:40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท ที่มีสวนยางเปิดกรีดยางไม่เกิน 15 ไร่ กรณีครัวเรือนที่มีสวนยางเปิดกรีดยาง 15 ไร่ขึ้นไป ให้การช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ โดยเกษตรกรที่เป็นเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยางจะได้รับเงินชดเชย 900 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายการผลิต 700 บาทต่อไร่ และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต 200 บาทต่อไร่ สำหรับคนกรีดยางจะได้รับเงินชดเชย 600 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557และ2558 และมีบัญชีเงินฝากไว้กับ ธ.ก.ส. รวมทั้งเป็นผู้ปลูกยางพาราที่มีพื้นที่เปิดกรีดยางในปัจจุบันตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป โดยสวนยางต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ สำหรับคนกรีดยางที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ที่ยกริดยางให้กับเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557และ2558

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุระพงศ์ สวัสดิ์ผลผู้เรียบเรียง : พิสิษฐ์ ศิริโชติอมรกุลแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

รัฐบาล ห่วงราคายางตกต่ำ ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร จ.นครราชสีมา 5 ก.พ. 2559

นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายสมชัย เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางนครราชสีมา ได้ร่วมพูดคุยในรายการผู้ว่าวิเชียรพบชาวโคราชทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ถึงสถานการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง ว่า รัฐบาล และ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีความเป็นห่วงเรื่องราคาพืชผล การเกษตรที่มีราคาตกต่ำ ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ชาวสวนยาง ไร่ละ 1,500 บาท ซึ่งรายละเอียด ขั้นตอนการลงทะเบียน การคัดกรอง และรับเงินเกษตรกร รัฐบาลกำหนดให้จ่าย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม

นายสมชัย เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางนครราชสีมา ได้กล่าวว่า มาตรการที่จะมาช่วยเหลือเยียวยาให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ในสภาวะเร่งด่วนปัจจุบันทางรัฐบาลเองได้อนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ด้วยการให้ค่าช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางที่เปิดกรีดทุกราย ให้รายละไม่เกิน 15 ไร่ ต่อครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 1,500 บาท โดยแยกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือเข้าบัญชีให้กับเกษตรกรเป็นรายบุคคล ซึ่งจะแยกจ่ายเข้าให้กับเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวน และจะช่วยเหลือให้กับเกษตรกรที่เป็นคนกรีดยางด้วย รวมแล้วคือ เกษตรกรเจ้าของสวนยางก็จะได้รับการช่วยเหลือไร่ละ 900 บาท ส่วนคนกรีดยางเองก็จะได้รับการช่วยเหลือไร่ละ 600 บาท รวมทั้งสิ้นก็ 1500 บาทต่อครัวเรือน

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางนครราชสีมา ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ในการปฏิบัติงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง เป้าหมายของเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิได้รับเงินค่าช่วยเหลือตามบัญชีรายชื่อของสำนักงานเกษตร ปี 57 และ 58 อยู่ที่ 940 ราย เนื้อที่ 16,366 ไร่ ในปัจจุบันนี้เกษตรกรชาวสวนยางพาราเข้ามารวมโครงการแล้วทั้งสิ้น 724 ราย เนื้อที่ทั้งสิ้นคือ 10,462 ไร่ ยังขาดอยู่อีก 216 ราย ซึ่งจะเป็นเกษตรกรที่มีปัญหาในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่ปลูกยางของนครราชสีมาทั้งหมดอยู่ที่ 75,000 กว่าไร่ และมีเกษตรกรที่ปลูกแล้วสามารถเปิดกรีดอยู่ที่ 35,000 กว่าไร่ ส่วนในกรณีที่มีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ มติของ ครม.จะระบุว่าเกษตรกรสามารถที่จะร้องเรียนเข้ามาแล้วก็จะแจ้งคำอุทธรณ์ขึ้นไปที่คณะกรรมการบริหารระดับกระทรวง เขาจะเป็นคนพิจารณาประชุมเลือกแก้ไขไปตามมติของ ครม. ซึ่งในจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่การปลูกยางมีทั้งหมด 26 อำเภอ ปลูกมากที่อำเภอเสิงสาง ครบุรี หนองบุญมาก และวังน้ำเขียว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิวาพร แส่นเมืองชินผู้เรียบเรียง : พิสิษฐ์ ศิริโชติอมรกุลแหล่งที่มา : สวท.นครราชสีมา

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 27 ติดตามการรับซื้อยางพารา ตามนโยบายรัฐบาล จ.ร้อยเอ็ด

3 ก.พ. 2559

วันนี้ (3 ก.พ.59) พลตรี สภาภรณ์ ใบพลูทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 27 ออกตรวจติดตามการรับซื้อยางพารา ตามนโยบายรัฐบาล ที่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย และ **กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางพารา ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด** พลตรี สภาภรณ์ ใบพลูทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำ และได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนยางตามพื้นที่เปิดกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือ กยท. ไว้แล้ว รายละเอียดไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 10 กิโลกรัม รวมไม่เกิน 150 กิโลกรัม (ยางแห้ง) ปริมาณการรับซื้อรวมทั้งประเทศประมาณ 100,000 ตัน โดยมีหลักเกณฑ์ในการรับซื้อ ดังนี้ 1.ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 กิโลกรัมละ 45 บาท และมีความชื้นไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ , 2.น้ำยางสด กิโลกรัมละ 42 บาท (ปริมาณเนื้อยางแห้ง(DRC) 100 เปอร์เซ็นต์) และมี DRC ไม่ต่ำกว่า 28 เปอร์เซ็นต์ , 3.ยางก้อนถ้วย กิโลกรัมละ 41 บาท (ปริมาณเนื้อยางแห้ง(DRC) 100 เปอร์เซ็นต์) และมีDRC ไม่ต่ำกว่า 55 เปอร์เซ็นต์

นายพิรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จุดรับซื้อยางพาราของเกษตรกร ตำบลคำพอง มีเกษตรกรสวนยาง 300 รายเศษ ขึ้นทะเบียนเข้าโครงการ จำนวน 105 ราย รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือ รายละเอียดไม่เกิน 15 ไร่ (จำนวนเศษของไร่ให้ปัดขึ้นเป็น 1ไร่) ไร่ละ 10 กิโลกรัม รวมไม่เกิน 150 กิโลกรัม (ยางแห้ง) ซึ่งในวันนี้ได้ราคายางก้อนถ้วย ความชื้นไม่ได้ตามมาตรฐานตามกำหนด กิโลกรัมละ 22.50 บาท ในส่วนยางพาราที่เกิน 150 กิโลกรัมต่อราย ได้มีเอกชนเข้าร่วมประมูลรับซื้อ ในราคา กิโลกรัมละ 16.50 บาท โดยรับซื้อทั้งหมดเป็นที่พอใจของเกษตรกรสวนยางทุกราย และในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเกษตรกรไม่นิยมทำยางแผ่นดิบ เนื่องจากขั้นตอนยุ่งยากใช้เวลาผลิตนาน ไม่คุ้มกับการลงทุน ทั้งนี้กำหนดการรับซื้อ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย , กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางพารา ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก, วิสาหกิจชุมชนซื้อ – ขายยางพาราสุวรรณภูมิ ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ , วิสาหกิจชุมชนยางพาราบ้านหวาย ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์กองทุนสวนยางร้อยเอ็ด ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ร้อยเอ็ด(ส.ปชส.) ร้อยเอ็ด(ส.ปชส.)ผู้เรียบเรียง : พิสิษฐ์ ศิริโชติอมรกุลแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ชาวสวนยางสตูลเสนอให้ภาครัฐจ่ายเงินค่ายางพารา ณ จุดรับซื้อไม่ต้องผ่าน ธกส.

6 ก.พ. 2559

นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูลได้ดำเนินการรับซื้อยางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลมาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา โดยพบว่า ขณะนี้ มีเกษตรกรมาขายน้ำยาง ณ จุดรับซื้อทั้งหมด 22 จุด จำนวน 635 ราย งบประมาณ 590,000 บาท โดยพบว่าเกษตรกรชาวสวนยางต้องการจะให้มีการเพิ่มจุดรับซื้อยางพาราเพิ่มขึ้น และประสงค์จะรับเงินค่ายางพาราที่นำมาขาย ณ จุดรับซื้อทันที ส่วนโควตาการจำหน่ายน้ำยาง 10 กิโลกรัมต่อไร่ นั้น เกษตรกรก็ไม่เห็นด้วยและต้องการอยากให้รัฐบาลยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อสามารถนำน้ำยางมาขายได้ปริมาณมากขึ้น

นายวิรัตน์ ลีลาพิทักษ์ สมาชิกชุมชนมสทกรณกองทุนสวนยางบ้านน้ำหრა ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง กล่าวว่า ที่เกษตรกรชาวสวนยางต้องการจะรับเงินค่ายางพารา ณ จุดรับซื้อทันทีนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเงิน มีการใช้จ่ายเงินวันต่อวัน หากมีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ธกส. ก็จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 วัน เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หากรัฐบาลโอนเงินจากสวนกลางมาให้จังหวัดหรือจุดรับซื้อวันต่อวัน ก็จะเป็นการการสะดวกและแก้ปัญหาความล่าช้าเงินก็จะถึงมือเกษตรกรเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามเห็นด้วยที่รัฐบาลมีโครงการนี้ เพราะเป็นการกระตุ้นเป็นการแข่งราคากับพ่อค้า และอย่างไรให้มีโครงการนี้ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เทพสันติ แดงฤทธิ์ผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

กยท.รับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่า กยท.

3 ก.พ. 2559

การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการยาง
แห่งประเทศไทย ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการ
สรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ สอบถาม
โทร. 0 2433 2222 ต่อ 147 - 148

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ภัทรศรี วณิชชีวะ / สวท. ภัทรศรี วณิชชีวะ / สวท.ผู้เรียบเรียง : ภัทรศรี
วณิชชีวะ / สวท. ภัทรศรี วณิชชีวะ / สวท.แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย

‘ประวิตร’ ไรด์โชว์รัสเซีย เจรจาค้ายางแลกกออาวูธ

ระหว่างวันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 รองนายกรัฐมนตรีไทยจะโคจรเยือนมหาอำนาจรัสเซีย หนึ่งใน สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ สองเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ฟังด้วยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ อย่างกระทรวงพาณิชย์ ร่วมแท็กทีมเจรจาการค้าและความมั่นคง ย้อนกลับไป 1 ปี นับแต่ “คิมฉีเมดเวเตฟ” นายกรัฐมนตรีรัสเซีย เยือนไทยตามคำเชิญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อกระชับความสัมพันธ์การค้า การลงทุน หนึ่งในวาระที่หารือกันคือการเจรจาซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้ากับอาวูธ หนึ่งใน “ดีล” สำคัญคือไทยขายข้าวสารและยางพาราเพื่อระบายสินค้าในสต็อก ส่วนฝั่งรัสเซียต้องการขายสินค้าคืออาวูธ เครื่องบิน – รถถัง แต่ผ่านมา 1 ปี การรับซื้อยางจากไทยยังไม่มีความคืบหน้า อดีตคณวณที่รับผิดชอบเรื่องค้าขายยางของรัฐบาล ก็ยังไม่มั่นใจว่าคืบหน้าไปถึงไหน และในวาระที่ “นายสมคิด” และ “พล.อ.ประวิตร” เดินทางไปเหยียบแดนรัสเซียอีกครั้ง การเจรจาเรื่องการรับซื้อยางพาราและการซื้ออาวูธ อาจจะถูกยกขึ้นมาเจรจาทันทีอีกครั้ง เพราะนอกจาก “พล.อ.ประวิตร” สวมหัวโขนรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ยังสวมบทบาท “ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคายางพารา” อีกด้วย ทำให้เกิดข่าวลือหนาหูว่า การเดิน

ทางไปยังรัสเซียของ พล.อ.ประวิตรครั้งนี้ จะไปเจรจาซื้อรถถัง รัสเซีย รุ่น T90A มาประจำการในกองทัพไทย แต่เรื่องดังกล่าวกลับถูกปฏิเสธ โดย พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมว่า ไม่มีเรื่องหารือการซื้อรถถังรัสเซีย แต่ยอมรับว่ากองทัพบกมีความต้องการในการซื้อรถถังจริง และมีหลายประเทศที่เข้ามาเสนอขาย ซึ่งประเทศไทยเองเป็นหนึ่งในประเทศที่มาเสนอขาย ขณะนี้ยังไม่อยู่ในแผนที่จะจัดซื้อของรัสเซีย ด้าน พล.อ.วินัย สุวารี โฆษกกองทัพบกชี้แจงว่า กองทัพบกมีแผนในการจัดซื้อรถถังจริง แต่ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาของ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน ยุทโธปกรณ์ จะเป็นผู้พิจารณาและยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะซื้อของประเทศไหน แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักการความโปร่งใส ประหยัดคุ้มค่า ส่วน พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาการซื้อขายยางพาราระหว่างรัสเซียกับไทยคืบหน้าหรือไม่ แต่ พล.อ.ประวิตร จะนำข้อตกลงเดิมเรื่องรัสเซียรับซื้อยางจากไทย และ ไทยช่วยเหลือรัสเซียเรื่องรับซื้ออาวูธ ไปอยู่ในการประชุมที่รัสเซียด้วย ย้อนไปดั่งบทกองทัพบก ที่มีการตั้งงบประมาณไว้ในปี 59 พบว่า ในแผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ ได้รับการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วงเงิน 100,026,057,100 บาท ดังนั้น งบกองทัพบกกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ข่าวลือการซื้ออาวูธอาจกลายเป็นความจริง?

‘ตรง’เนื้อหอม จีนสนใจลงทุน ทำธุรกิจไม้ยาง

ตรง : นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรง เปิดเผยว่า นักธุรกิจชาวจีน ประกอบด้วย Mr.Liu Ke ผู้จัดการโครงการ Mr.Hu Jin tian ผู้จัดการฝ่ายขาย และ Mr.Yuan ผู้จัดการฝ่ายการผลิต จาก บริษัท KAIYUE CHEMICAL GROUP (ไคยู เคมีคัล กรุ๊ป) ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง เทียนจิน และเหอเป่ย์ ในประเทศจีน เข้าพบเพื่อหารือทิศทางการลงทุนทำธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการแปรรูปไม้ยางพาราในจ.ตรง

นายเดชรัฐ เปิดเผยว่า การเข้ามาลงทุนของบริษัทดังกล่าวตั้งเป้าสร้างฐานการผลิต Particle board หรือแผ่นไม้สำหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์), MDF (Medium Density Fiberboard) หรือไม้อัดเนื้อละเอียด และผลิตกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรม Particle board โดยนักธุรกิจชาวจีนกลุ่มนี้ให้ความสนใจวางแผนลงทุนใน จ.ตรง เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านภูมิศาสตร์ และวัตถุดิบ

“การลงทุนครั้งนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,200 ล้านบาท หรือกว่า 6 พันล้านบาท ซึ่งหากโครงการนี้ดำเนินการได้ จะเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ใน จ.ตรง และเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราใน จ.ตรง ที่สำคัญชิ้นส่วนต่างๆ ของไม้ยางพารา เช่น กิ่งไม้ ปลายไม้ ตอไม้ จะถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ยางพารา และในส่วนของภาคอุตสาหกรรมจะช่วยลดต้นทุนการสั่งซื้อกาวทำไม้อัดให้กับโรงงานในประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศในราคาที่ย่อมเยาสูง” นายเดชรัฐ กล่าว

‘ที่ดีอาร์ไอ’ ฟันธงเป้าใช้ยางภายใน 50% วิต

ระบุไม่สามารถทำได้
ในระยะเวลาสั้น

“ที่ดีอาร์ไอ ระบุ นโยบายใช้ยางในประเทศ
เพิ่มขึ้น ไม่ส่งผลให้ราคายางในประเทศ

สูงขึ้น ซึ่งเป้าใช้ยางในประเทศ 50% สูงเกิน
ยากสำรับ

นายวิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัย
ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
หรือ ทีดีอาร์ไอ เปิดผนึก ในช่วงที่ผ่านมา

การปลูกยางมีเพียง 3 ประเทศเท่านั้น คือ
ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ส่วนใหญ่
นำยางที่ได้จะใช้เพื่อผลิตล้อยาง มีสัดส่วนใน
องค์ประกอบประมาณ 25-35% ที่เหลือ
ล้อยางจะใช้ยางสังเคราะห์ ซึ่งผู้ประกอบการ
ล้อยางรายใหญ่ คือ มิชลิน บริดจิสตัน ใช้วิธีการ
เข้าไปผลิตล้อยางในแต่ละประเทศ แล้ว
นำเข้าขายสังเคราะห์ ยางพารามผลิต
ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง จะมีส่งออกบ้าง
ก็ไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ ทั้งยังติดรถ
ยางอะไหล่

อย่างไรก็ตาม มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางธรรมชาติ



วิโรจน์ ณ ระนอง

ส่วนๆ ได้ เช่น ถังมือยาง ถังยาง ยางวง พื้น
รองเท้ายาง ที่ส่วนใหญ่จะผลิตในประเทศ
ต้นทาง โดยไทยเป็นผู้ผลิตส่งออกรายใหญ่
แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ปริมาณยาง
ไม่มาก เช่น กรณีถังยางในไทยใช้ยางไม่ถึง
หมื่นตันถังมือยาง 50,000-60,000 ตันต่อปี
เท่านั้น

ด้วยโครงสร้างดังกล่าว ไทยและ
อินโดนีเซียจึงส่งออกยางส่วนใหญ่ที่ผลิตได้
โดยมาเลเซียเป็นประเทศที่เริ่มทิ้งยาง
หันมาปลูกปาล์มแทน ตั้งแต่ 40 ปีก่อน
พร้อมกับพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ทำให้มาเลเซียกลายเป็นประเทศเดียว
ในสามประเทศผู้ผลิต ที่ใช้ยางมากกว่าครึ่ง
ของที่ผลิตได้ แต่ก็ไม่สามารถทำให้เป็น
ผู้กำหนดราคายางในตลาดโลกได้ สถานการณ์
ราคายางของมาเลเซียยังเหมือนกับใน
ประเทศอื่น

ในขณะที่ไทยพยายามหันมาแปรรูปยาง
ส่งออกมากขึ้นในช่วง 14-15 ปี ถือว่าประสบ
ความสำเร็จพอสมควร ปริมาณการใช้ยางใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น จาก 242,500 ตัน หรือ
ประมาณ 10% ของผลผลิต ในปี 2543 มา
เป็น 541,000 ตันต่อปี หรือประมาณ 12.5%
ของผลผลิต ในปี 2557 ซึ่งปัจจุบันไทย
ยังเป็นรายใหญ่ในการผลิตส่งออก ถังมือยาง
ถังยาง ยางวง พื้นรองเท้ายางของโลกและ
ใช้ยางประมาณ 50% ในการผลิต ผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ใช้ล้อรถ

ทั้งนี้หากพิจารณาจากปริมาณการใช้ยาง
เพิ่มขึ้นเป็น 2.23 เท่าใน 14 ปี คิดเป็นอัตรา
เพิ่ม 5.9% ต่อปี ซึ่งถือว่าสูงมากหรือถ้าดูช่วง
20 ปี (2537-2557) การใช้เพิ่มเป็น 4.1 เท่าตัว
คิดเป็นอัตราเพิ่มถึง 7.3% ต่อปี

“เมื่อ 20 ปีก่อน มาเลเซียใช้ยางปริมาณ
สองเท่าของไทย โดยในปี 39 ใช้ทั้งทั้ง
3.57 แสนตัน ไทยใช้ 1.74 แสนตัน แต่ตั้งแต่
ปี 2553 ไทยใช้ยาง 4.87 แสนตัน มากกว่า
มาเลเซียที่ใช้ 4.58 แสนตัน และทิ้งห่างไป
มากขึ้นในปี 2557 ไทยใช้ยางในประเทศ
5.41 แสนตัน มาเลเซียใช้ 4.47 แสนตัน”
นายวิโรจน์ กล่าว

นายวิโรจน์ กล่าวว่า การที่ไทยใช้ยางใน
ประเทศเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากที่นักธุรกิจที่เห็น
โอกาสการทำกำไร จากการผลิตขายหรือส่งออก
แต่การเพิ่มการใช้หรือแปรรูปในประเทศให้ได้
ถึง 50% ของผลผลิตยางหรือมากกว่า 2 ล้านตัน
จากที่ใช้อยู่ในขณะนี้ 1.4 ล้านตัน ตามที่นายก
รัฐมนตรีได้ตั้งเป้าหมายไว้ นั้น เป็นตัวเลขที่สูงมาก

“ไม่มีใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ จะเชื่อ
ว่าสามารถทำได้ในระยะเวลานับวัน เว้นแต่รัฐ
จะเอาเงินภาษีใช้เพื่อเป้าหมายนี้ปีละหลายแสนล้าน

เพื่อให้ผลิตสินค้า ที่ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
เข้าข่ายอู่ยาคือภาษีประชาชนมากซื้อ ขนส่ง
ซึ่งเอาเข้าจริงก็จะใช้ยางเพิ่มขึ้นอีกไม่กี่ %
ของที่ผลิตได้อยู่ดีและจากกรณีมาเลเซีย
ก็จะเห็นได้ว่า ต่อให้ใช้หรือแปรรูปในประเทศ
มากกว่า 50% มากกว่าส่งออก ก็ไม่สามารถ
กำหนดราคายางในประเทศได้อยู่ดี”

ทั้งนี้การใช้ยางในประเทศสัดส่วนที่ 10-15%
ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคายางตก จะเห็นได้
จากในช่วงที่ราคายางปรับตัวขึ้นสูง สัดส่วนใช้ใน
ประเทศก็อยู่ประมาณนี้ โดยสัดส่วนการใช้ยาง
ของไทยขึ้นจาก 7.7% ในปี 2537 เป็น 10.3% ใน
ปี 2543 เป็น 15% ในปี 2553 แต่ลดลงมาเหลือ
12.5% ในปี 2556-2557 เพราะผลผลิตไทย
เพิ่มในอัตราที่เร็วกว่าการใช้

“เมื่อยางราคาคงที่ การใช้ยางในประเทศ
เรื่องนี้กลายเป็นแพะ และกลายเป็นข้อเรียกร้อง
ลมๆ แล้งๆ เพราะถ้ามีความรู้ด้านเศรษฐกิจ
ยาง ก็รู้ว่ายังไงก็ทำไม่ได้ในระยะยาว
อันสั้น และถึงทำได้ก็ไม่สามารถแก้ปัญหา
ราคาในทุกครั้งไป และเรียกร้องแบบเดียวกัน
ในแทบทุกพืชที่ราคาคงที่หรือราคาไม่เป็นที่
พอใจด้วย”

นายวิโรจน์ กล่าวว่า จากข้อมูลทั้งหมด
สรุปได้ว่าไทยประสบความสำเร็จเรื่องยางและ
ชมมาเลเซียไปแล้วทุกด้านรวมทั้งด้านการใช้ยาง
ซึ่งถือกันว่าเป็นจุดแข็งของมาเลเซีย และ

ขณะที่ไทยไม่ควรทุ่มกับยางแบบสุดตัว
แบบที่เกษตรกรจำนวนมากทำในช่วงสิบปี
ที่ผ่านมาไม่ควรทิ้งยางที่ไทยมีข้อได้เปรียบ
อีกสองประเทศในหลายด้าน



**แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
ต้องลดพื้นที่การปลูกลง 30%**

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วิกฤติราคายางพาราเป็นตัวสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นสะสมจากอดีตถึงปัจจุบันกับพืชเศรษฐกิจของไทย และน่าจะเป็นกับพืชอื่นด้วยในอนาคต เช่น ข้าว ปาล์ม มันฝรั่ง เป็นต้น ถึงเวลาแล้วที่ชาวสวนยาง ภาครัฐ นายทุน และรัฐบาล หัวหน้า คสช. มาช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อเปลี่ยนวิกฤติครั้งนี้ให้เป็นโอกาสทอง กระผมใคร่ขอแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. ถ้าบอกว่าเราผลิตเกินความต้องการ ดังนั้นควรลดพื้นที่ปลูกลงสัก 30 เปอร์เซ็นต์ ได้ไหม
2. พื้นที่ที่ลดไป 30 เปอร์เซ็นต์นี้ รัฐควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้ยืนต้นที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด ได้แก่ สัก พะยูง ตะเคียน เป็นต้น เพราะขณะนี้ป่าไม้ธรรมชาติถูกทำลายจนเกือบหมดแล้ว จนต้องนำเข้าไม้แปรรูปมาจากต่างประเทศเสียค่าขนส่งค่าภาษีศุลกากรค้ำมหาศาล โดยออกเป็นกฎระเบียบบังคับ และสร้างแรงจูงใจให้ชาวสวนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชดเชยรายได้ขณะรอตัด แจกกล้าต้นไม้ฟรี สร้างตลาดรับซื้อแน่นอน เป็นต้น
3. คุณกานีดการเปิดพื้นที่ปลูกใหม่ไม่ใช่ส่งเสริมการปลูกไปเรื่อยเปื่อย เหมือนที่ทำกับปาล์มมันฝรั่ง นุ้กรุกพื้นที่ปลูกมันฝรั่งหมดคามไปถึงยอดคอดยอคอดเขาจนกลายเป็นเขาหัวล้านก่อปัญหาภัยแล้งตามมา
4. รัฐควรสนับสนุนให้ภาคเอกชน เช่น ธุรกิจเอสเอ็มอี สร้างโรงงานแปรรูปวัตถุดิบยางให้ป็นสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียม ตัวอย่างเช่น ฟูกนอน หมอน พรม วัสดุรองพื้นตู้วุ้น ลานกีฬา แผ่นยางปูสระน้ำกันซึม รองเท้า ถุงมือ ถุงยางอนามัย ล้อรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ทุกชนิด เป็นต้น และอื่น ๆ อีกมากมายจนเจียรไรไม่หมด
5. ทราบว่าเดี๋ยวนี้มีการวิจัยเรื่องการนำยางพารามาผสมกับยางมะตอยทำแอสฟัลต์ลาดถนนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแถมคุณภาพดีกว่า แล้วทำไมกระทรวงคมนาคมไม่นำร่องการทำถนนลาดยางทุกเส้นในประเทศ และออกเป็นกฎระเบียบบังคับว่าต่อไปนี้ต้องให้มีการนำยางพารามาใช้ผสมกับยางมะตอย เช่น ในอัตรา 10 หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น รวมถึงการทำถนน ออบค. ด้วยว่าต้องยกเลิกการทำถนนแบบซีเมนต์

6. กระทรวงพาณิชย์ต้องมีบทบาทดูแล ควบคุมเรื่องต้นทุนการปลูกยาง เช่น ราคาปุ๋ย สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่แพงเกินไป (ทั้ง ๆ ที่ราคาน้ำมันต้นทุนลดลงมามาก) และฝากด้วยว่าทำไมราคายางรถยนต์ถึงได้แพงอมตะไร้รีดรีดทั้ง ๆ ที่ราคาค้นทุนวัตถุดิบยางพาราลดลงอย่างน่าใจหาย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เติมนโยบายทางที่สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานกระทรวงต่าง ๆ รับซื้อยางนำไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยทำให้ราคายางสูงขึ้น และเป็นการแก้เกม เล่ห์เหลี่ยมทางการค้าของพ่อค้านักธุรกิจที่ชอบกคราคาสินค้าเกษตรเพื่อหวังเก็งกำไร แต่ท่านนายกฯ ต้องวางแผนระยะยาวด้วยเพื่อยกระดับราคายางให้เป็นแบบยั่งยืนไม่ใช่ไฟไหม้ฟาง อันนี้รวมถึงพืชเศรษฐกิจตัวอื่นด้วยที่กำลังรอคิวประท้วงรัฐบาลอยู่

ด้วยความนับถือ

รัก ประเทศไทย

.....

ข้อคิดเห็นของผู้เขียนจดหมายฉบับนี้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำ ไม่ว่าให้ลดพื้นที่ปลูกยางพารา 30% และส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นแทน พร้อมทั้งส่งเสริมภาคธุรกิจเอสเอ็มอีนำยางพารามาผลิตสินค้าต่าง ๆ หรือใช้รับยางพารามาผสมยางมะตอยทำถนน เป็นต้น ก็เป็นความเห็นที่ดีและเป็นไปได้ ก็ส่งผ่านไปถึงรัฐบาลได้รับทราบ

**ราคาน้ำมันดีเซลลดลงมาตลอด
ทำไมค่าตัวรถเมอร์สยังไม่ยอมลด**

เรียน คุณเอก วิภาวดี

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมได้ขึ้นรถ ขสมก. ซึ่งเป็นรถร่วมสาย 113 ราคา 9 บาท ซึ่งจากเดิมที่ 8 บาท ขึ้นราคามาในช่วงที่ดีเซลลดและเป็นช่วงที่ คสช. ประกาศว่าจะลดค่าโดยสาร ไม่รู้ว่าขึ้นได้อย่างไร รถร่วมที่ใช้ประจำคือ สาย 58 และ 113 ราคา 9 บาททั้ง 2 สาย ออกแจ่งว่า หลัง คสช. ยึดอำนาจ น้ำมันดีเซลเริ่มลดราคาจาก 29.92 บาท/ลิตร ลงเรื่อย ๆ รัฐบาลประกาศว่าจะลดราคาค่าสินค้า ค่าเรือโดยสาร ค่ารถเมล์ทั้งในเมืองและที่วิ่งระหว่างจังหวัดจนปัจจุบัน น้ำมันดีเซลเหลือลิตรละ 19 บาทกว่า ๆ แล้ว แต่ยังไม่เห็นมีอะไรลดเลย แถมค่ารถเมล์ร้อน (รถร่วม) ยังถือโอกาสขึ้นราคาจาก 8.00 บาท เป็น 9.00 บาทอีกด้วย ขึ้นมาหลายเดือนแล้วบริการก็ยังห่วยเหมือนเดิม

สรุปว่า นอกจากไม่ลดราคาแล้วยังขึ้นราคาอีกด้วย เจ้าหน้าทีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบจะต้องเร่งให้ลดค่าโดยสารรถเมล์โดยด่วน อย่าให้ประชาชนถูกเอาเปรียบตลอดไป

ด้วยความนับถือ

ผู้ใช้บริการรถเมล์ร้อน

.....

ถ้าใครได้ติดตามข่าวสารทุกวันก็จะทราบข่าวว่า รถ ขสมก.

เตรียมที่จะลดราคาค่าตัวลงมา ซึ่งได้มีการประชุมตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. ไม่ว่าจะเป็รถร็อน หรือรถแอร์ ก็ยังไม่มีข่าวคราวออกมาว่าทาง ขสมก. จะได้มีการประชุมหรือปรึกษาในเรื่องลดราคาค่าโดยสารแต่อย่างไร ซึ่งที่ผ่าน ๆ มาการขึ้นค่าโดยสารมักจะอ้างเหตุเรื่องราคาน้ำมันเป็นตัวหลัก เมื่อราคาน้ำมันลดลงอย่างมากในเวลานี้ ก็ควรที่จะลดราคาลงมาบ้างเพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม.



นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
.....☛... สะบักสะบอม! ร่างแรก “รัฐธรรมนูญมีชัย” เจอถล่มหลาย
ขนานหนักกว่า “รัฐธรรมนูญบรรทัดดี” ชาวดีที่มองเห็นมีสัญญาณ
“สั่งถอย” ประเดิมประเด็นแรกกา “บัตรเดียว” ได้ส.ส.เขต+บัญชีรายชื่อ
ชื่อ☛... ดื้อไม่ไหวมันแย้งกับปรัชญา “เฉลี่ยความสุข” ของท่าน
ประธาน มีชัย ฤชุพันธุ์ เพราะพรรคเล็กเรี่ยวแรงจำกัดจะส่งผู้สมัคร
ลงทุกเขตเพื่อสะสม “คะแนนผู้แพ้” ก็เกินตัวจึงกลายเป็นมดปลวก
เสียเปรียบข้างเลื่อมมากขึ้น☛... น่าจะ 100% คินสูสามัญใช้ 2
บัตร แยกกาเบอร์ ระบบเขตกับปาร์ตี้ลิสต์... ขอบผู้สมัครก็ได้ใช้สิทธิ
ขอบพรรคก็ได้ใช้สิทธิอย่างอิสระตรงใจปรารถนา☛... ยังอยู่!
กำแพงหนาปีกแข็งปีกสกดพรรคใหญ่ด้วยกลไก “จัดสรรปันส่วน”
ตัดโอกาสพรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงเกิน 250 ครั้งหนึ่งของสภา ปิด
ประตูตายตั้งรัฐบาลพรรคเดียว☛... ถูกครับ! เป็นรัฐธรรมนูญ
ออกแบบให้พรรคชนะเลือกตั้งไปอยู่โยงฝ่ายค้าน... หนุนพรรคอันดับ
2 ไปผูกกับพรรครองๆลงไปตั้ง “รัฐบาลผสม” โดยมีกลไกที่มองไม่
เห็นชักใย สุนทรนี้ภายใต้สถานการณ์จำลองว่าสายอำนาจเก่าเข้าป้าย
.....☛... ทำไมก็วนนักร้องเลือกตั้งยังเป็นต่อ?... “ตรีศูล”
แนะรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าหา
“รากหญ้า” อย่างเข้มข้นเพื่อป้อนข่าวสารด้วยผล
งาน รัฐบาลไม่โกงก็ดูแลประชาชนได้☛... ก็
เฝ้าดู ทีมเศรษฐกิจ เร่งผลักดันผลงานจับต้องได้
ในครึ่งปีแรก ระดับใหญ่เร่งระบายสินค้าเกษตร, เพิ่มการลงทุน รองๆ
สมคิด จาคูศรีพิทักษ์ สำเร็จด้วยดีเจรจาอิหร่านที่เพิ่งฟันพวงนาม
คว่ำบาตรจากฝ่ายตะวันตก ป้ายหน้าเกาหลีใต้, รัสเซีย... ระดับ SME
รมช.พาณิชย์ สุวิทย์ เมษินทรีย์ นำคณะจากไทยพบปะจับคู่กลุ่มธุรกิจ
กัมพูชา เป้าหมายต่อไปพม่า, ลาว☛... เชื่อเถอะ กติกาใน
รัฐธรรมนูญยากจะ เปลี่ยนผลเลือกตั้ง เพราะทุกพรรคบนเวทีไม่
เปลี่ยน... รัฐบาลนั้นแหละทำได้ด้วยการแก้ปัญหาปากท้องพอลืมตา
อ้าปาก แรงจูงใจในการ “เลือก” จะอยู่บนเหตุและผลใหม่ ไม่ฟังความ
นิยมสี่เทาๆแบบอดีต?!☛... เจ้าของธุรกิจในประเทศอยู่กับขา
ใหญ่ไม่กี่ราย... เครือซีพีของ เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ เครือเซ็นทรัล
ตระกูลจิราธิวัฒน์ มาแรงสุดค่ายไทยเบฟฯ เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒน
ภักดี สยายปีกสู่อาณาจักรค้าปลีกเต็มตัวท่วมกว่า 124,000 ล้านบาท

ชื้อหุ้น 58% ห้างบิ๊กซี👉 จำได้ไหม? 6 ปีที่แล้ว
 บิ๊กซีซึ่งหุ้นใหญ่ได้แก่ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกฝรั่งเศส
 “กาลิโน” เทคโนโลยีห้างคาร์ฟูร์ในไทย มาวันนี้จำต้อง
 ถอดวิกฤติภายในกัดฟันขายหุ้นให้กับเจ้าสัวข้าง... มอง
 โลกในแง่ดี คิดซะว่า **ธุรกิจค้าปลีก** ที่มูลค่าตลาดเกิน
 กว่า 3 ล้านล้านบาทต่อปี **อยู่ในมือคนไทย(กลุ่มหนึ่ง)มากขึ้น!**?👉...
อย่าให้สะดุด! ความมุ่งมั่นของรัฐบาลลงสู่แก้ปัญหาการขาดทุนการขาดทุน
 แบบยั่งยืนด้วยการ **เพิ่มมูลค่า** ผลักดันสร้างโรงงานแปรรูป... **ยังไง?**
 โครงการที่วังจันทร์, ระยองท่าหมอนยางพารา พัฒนาวัสดุพื้น แปรรูป
 ด้วยเป็นยางก้อนผลิตยางรถยนต์ **ถูกชาวบ้านต่อต้านเกรงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม**
👉 ดูเหมือนคนไทยไม่ให้เครดิตหน่วยงานกำกับ
 ดูแลผลกระทบจากโรงงานเอาเสียเลย จากด้าน **โรงไฟฟ้า** มาถึงโรงงาน
 ยางไปปักหมุดตรงไหนมีกระแส **“ไม่เอา”** ตั้งรับ👉 เดินหน้าไม่ได้
“ตรีศูล” ก็เสียตายเราเสียโอกาส, อาชีพทำสวนยางไร้ความมั่นคง... ช่วง
 ราคาขาลงพบว่านักลงทุนกลับตาโตเพราะต้นทุนวัตถุดิบต่ำ **ต่างชาติ**
สนใจลงทุนแปรรูปมากขึ้น... พุดถึงยางพาราเท่ากับพุดถึงไทยเราคือผู้
 ผลิตรายใหญ่สุดในโลก **นายกฯ ลงดูโปรดตอบใจทยให้จบ!**👉... เรื่อง
 ไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่อง กรณีกระทรวงท่องเที่ยวฯ ใจใหญ่อัด 1.8 ล้านจัด
 ต้อนรับนายกฯ มาประชุมถึงบ้าน... ข้อแรก **ข้าราชการต้องเลิกกิจกรรม**
“เอาใจ” ด้วยความอลังการยิ่งใหญ่ **ควรเอาใจด้วยผลงาน**👉 อีก
 ชื่อนะ **คุณพีโฆษก** รัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด **เพลาๆ** ในการ
 ปกป้องจนดูว่าให้ท้ายผู้ใช้งบประมาณแผ่นดินสุรุ่ยสุร่าย **เกรงใจผู้จ่าย**
ภาษีซักหน่อยดีไหม?👉... ขอร้องละนะ คนในสถานทูตสหรัฐฯ
 ประจำกรุงเทพฯ ไม่วาระดับไหนยุติเดินสายพบฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ ตั้งใจ **“ปั้น**
จิ้งหรีด” ตอกล้มความขัดแย้งในสังคมไทย นโยบายการทูตสูตรไหน
 หรือ... **สร้างความเกลียดชังให้ตัวเอง??**👉... แปลกแต่จริง ระหว่าง
 นี้เป็นกระบวนการแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
 งานของกสทช. หรือที่เรียกกัน **ซูเปอร์บอร์ดกสทช.** แทน 2 ตำแหน่ง 2
 ด้านที่ว่าง👉 อะไรรู้ไหม? กว่าคณะทำงานของสนช. ตรวจสอบ
 คุณสมบัติแล้วส่งที่ประชุมลงมติคัดสรรแรกเหลือด้านละ 2 คนก่อนลง
 มติสุดท้ายเอา 1 คนก็น่าจะเดือนมีนา... **พอเมษา, พอดีครบเทอมซูเปอร์**
บอร์ด ครั้งแรกในโลกกระมัง **เลือกเอามาทั้ง?**👉... จำเป็นนะที่
 ผบ.ตร. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา จะผูกสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับฝ่าย
 กัมพูชา ดูเหมือนผู้ก่อคดีร้ายๆ ที่นี้เป้าหมายแรกหนีไปซุกก็เพื่อนบ้านคน
 นี้ จากคดีบิ๊มแยกราชประสงค์มาถึงมาตกรฆ่าหั่นศพทั้งเจ้าพระยา
👉 ไม่เป็นแหล่ง **“หนีไปตั้งหลัก”** จนถึงที่กบดานยอดนิยมของผู้

ต้องคดีทางการเมืองชาวไทยเท่านั้น ต่างดาวเอาด้วย?!☺... เสียใจ
กับอดีตส.ว.ระนอง **วิกรม อัยศิริ** สูญเสียภรรยา **อังคณา อัยศิริ** จาก
เหตุไฟไหม้บ้านย่านนราธิวาสราชนครินทร์... พิธีสวดพระอภิธรรมจะ
ประมาณปลายเดือน☺... อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ราชบรมราชชนนี จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม **“ปันธรรม ปัน
สุข”** เชิญชวนร่วมแบ่งปัน บริจาค
เงินสิ่งของอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย
ข้าวสารอาหารแห้งฯลฯ วันนี้ถึง
24 ก.พ. สอบถามเพิ่มเติมโทร.
0-2437-7799☺ **กรมชล
ประทาน** เชิญนิสิตนักศึกษา
ประชาชน ร่วมสร้างตำนาน **การ
ประชุมชลประทานโลก** ที่เชียงใหม่
ส่งคำขวัญเข้าประกวดชิงรางวัล ดู
รายละเอียดที่ [www.rid.go.th/
thaicid/](http://www.rid.go.th/thaicid/)☺ แนะนำหนังสือ...
“**ทางอีสาน**” อ่านเส้นทางสาย
วัฒนธรรม พระบาท-นางอรพิม,
“**ด้วย’ตูน พิเศษ**” ขอบจักรวาลอยู่
ที่ไหน, หลักการฝึก “**โยคะแห่งสติ**”
โดยเศศสุตา ชาตยานนท์, นวนิยาย
“**ทรายแสนสีน้หา**” แต่งโดยสะมะ
เรีย, “**บ้านและสวน**” เรื่องเด่น
back to basics☺

ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ข่าวการเมือง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) นำเสนอกณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืมเงิน จำนวน 1,000 ล้านบาท โดยไม่มีดอกเบี้ย กำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี (พ.ศ.2559 -2564) เพื่อดำเนิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
2. อนุมัติเงินจ่ายขาดสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ จำนวน 10 ล้านบาท

สาระสำคัญของเรื่อง

กษ. รายงานว่า

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มเกษตรกรจึงได้จัดทำแนวทางการสร้างเงินทุนภายในกลุ่มเกษตรกร โดยจัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องเงินทุนให้กับเกษตรกร และลดความเสี่ยงให้สามารถชำระหนี้และคืนเงินกู้ได้สำเร็จ จึงพิจารณาให้เฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยพิจารณาให้ตามศักยภาพของสถานการณ์เงินของแต่ละกลุ่มเกษตรกรและสภาพของกิจกรรมการผลิตและการตลาดที่นำเสนอตามโครงการและหรือที่มีประวัติเดิมว่าเคยกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้สามารถใช้เครดิตจากวงเงินกู้เดิมได้
2. การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรในรูปของการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวบรวมและแปรรูปผลผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งในด้านปริมาณ และมีระยะเวลาที่เหมาะสม จะสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนได้สูงขึ้น และเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งสามารถทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดจากวิธีการระบบสหกรณ์จากการรวมกันซื้อและจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การรวบรวมผลผลิต และการตลาดผลผลิตต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559--

ที่มา RYT9

โฆษก กษ.มั่นใจวันสิ้นสุดโครงการจะรับซื้อได้ตามเป้า 1 แสนตัน (10/02/2559)

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภาพรวมการรับซื้อ
ยางพาราจากเกษตรกรรายย่อยของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมาว่า ล่าสุด มี
ปริมาณอยู่ที่ 1,187 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ทั้งนี้ มั่นใจว่าสิ้นโครงการวันที่
30 มิถุนายนนี้ ปริมาณยางพาราจะถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1 แสนตัน ซึ่งขณะนี้ทาง
ภาครัฐกำลังที่จะพิจารณาเพิ่มจุดรับซื้อให้มากขึ้น จากปัจจุบันมีอยู่ 385 จุด ยืนยันว่า
กระบวนการขั้นตอนรับซื้อยางพาราของรัฐบาล มีความรวดเร็วมากขึ้น

ที่มา MGR Online (09/02/59)